

# TƯỜNG TRÌNH & CẢM NGHĨ VỀ ĐẠI HỘI XIV TỔNG HỘI CSVSQ/TVBQGVN



*CSVSQ và Gia Đình gồm ba thế hệ Cha Mẹ-Con-Cháu cùng một tâm tình, cùng một chí hướng, cùng một tấm lòng Vô Bị, cùng nhau quây quần trong giờ nghỉ trưa ngày thứ bảy 7-8-2004*

**Đ**ại Hội XIV đã qua với những thành quả và những nhận xét tốt đẹp của những thành viên về tham dự đã là những khích lệ và niềm vui cho những cố gắng nhiều khi tưởng chừng không thể vượt qua của Ban Tổ Chức Đại Hội XIV.

Nhìn lại thời gian qua mau, từ những tháng mùa đông năm 2003, sau khi Hội CSVSQ vùng HTĐ & PC chính thức nhận nhiệm vụ tổ chức Đại Hội XIV, cũng là thời gian bắt đầu bận lo toan bao việc . Công việc thì nhiều khê nhưng số nhân sự làm việc thì thật giới hạn, tất cả các công việc chương trình đều cần được chuẩn bị kỹ càng đòi hỏi sự tính toán chi tiết về nhân lực, vật lực và phương thức thi hành. Một ví dụ dễ hiểu nhất là việc thành lập toán Quân Quốc Kỳ: dự định cần có 10 người gồm 3 cầm cờ, 2 phụ tá và 5 hầu tá phía sau. Cần trang bị quần áo, mũ găng giầy cờ và đĩa nhạc chào cờ, mặc niệm .

Lúc đó Hội chỉ có 3 lá cờ còn tất cả đều phải chuẩn bị: tìm kiếm mời người chịu tham gia, mua sắm vật dụng trang bị, may quần áo vân và vân . Chỉ một vấn đề thành lập và trang bị cho toán QQQ cũng là một vấn đề không nhỏ, trong khi bao công việc khác nặng nề và đòi hỏi chuẩn bị nhiều hơn.

Trong khi đó những người trong BTC được liệt kê như sau:  
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XIV :

	CSVSQ Lâm Duy Tiên K12
Phụ Tá Điều Hợp:	CSVSQ Vũ Xuân Đức K24
Phụ Tá TTNDH	TTNDH Trần Quốc Dũng K6/2
Phụ Tá TTNDH	TTNDH Lữ Anh Thư K3/2
Thủ Quỹ	CSVSQ Trần Thanh Huyện K19
Tiểu Ban Tài liệu & Thông Tin:	
	CSVSQ Võ Nhấn K20,

	CSVSQ Mai Vĩnh Phú K22
Tiểu Ban Tiếp Tân & An Ninh	CSVSQ Đào Mộng Xuân K8
	CSVSQ Nguyễn Ngọc Thạch K14
Tiểu Ban Trang Trí	CSVSQ Trần Văn Cảnh K18
Tiểu Ban Nghi Lễ	CSVSQ Trần Ngọc Toàn K16,
	CSVSQ Vũ Xuân Đức K24
Tiểu Ban Du Ngoạ	TTNĐH Lữ Anh Thư K3/2
Tiểu Ban Ẩm thực	CSVSQ Lưu Đức Tờ K25
	CSVSQ Nguyễn Văn A K31
Tiểu Ban Văn Nghệ	CSVSQ Nguyễn Tiến Việt K23

Thực tế chỉ có phân nửa số người thường xuyên sinh hoạt hội họp, do đó anh em phải nhận bao nhiêu công tác để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân sự. Đặc biệt với nhiệm vụ Phụ Tá Điều hợp tổng quát, tôi nghĩ chỉ lo điều hợp chương trình Đại Hội, nhưng thực tế gần như việc gì cũng có mặt từ đầu đến cuối.

Bao nhiêu thời gian chuẩn bị rồi cũng tới gần ngày Đại Hội.

Chương trình du lịch dự trù sẽ đi thăm viếng White House và Pentagon, nhưng vào phút chót, vì lý do an ninh, các cơ quan đã không cho phép thăm viếng. Số người ghi danh tham dự trên 300 người, BTC đã liên lạc ký hợp đồng thuê 7 xe bus, mỗi xe chở 55 người, nhưng ngày thứ năm đã phải giảm bớt còn 5 xe vì dự đoán số người tham dự sẽ bớt đi. Sáng thứ sáu 6 tháng 8 chúng tôi đến Marriott Hotel để điều hành chuyến đi. Số người tham dự còn ít hơn nhiều con số dự đoán, nhưng đã ký contract rồi, đành phải chấp nhận. Ngay từ lúc đầu, việc tập họp người tham dự cũng là vấn đề với khách sạn vì đông người và ồn ào, quản lý khách sạn đã đồng ý dành khu nhà ăn để tập họp và thông báo. Sau

khi xe đến, tất cả đã chia làm 5 xe. Để giúp trang trải phương tiện, đại diện BTC đã yêu cầu đóng góp mỗi người \$20, tổng kết thu được \$2900, ngoại trừ TTNDH được miễn phí.

Đúng 9:30 giờ sáng, xe di chuyển sang DC với chương trình mới, thăm toà nhà Quốc Hội, nơi vừa đặt linh cữu thăm viếng cố TT Reagan . 10:30AM đến nơi và sau khi xếp hàng lấy phiếu, mới biết toán vào thăm đầu tiên là 2:30PM mỗi toán khoảng 30 người và toán cuối bắt đầu khoảng 3:30PM. Thời gian dự tù thăm viếng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong khi chờ đợi, các toán đã rủ nhau đi thăm các bảo tàng viện chung quanh đó. Tôi theo toán có một chị mà sau này mới biết đó là Phu nhân NT Nho K19 THT cũng là người quen biết với bà xã tôi khi còn ở VN. Chúng tôi đi thăm Bảo tàng viện Không gian, vừa vào thì tôi biết ngay là không cách nào cả toán đi chung được vì quá đông và quá nhiều mục, nên để cho mỗi người tùy ý lựa chọn theo thời gian của mình. Sau khi tự túc ăn trưa, toán nhỏ chúng tôi tiếp tục sang Bảo tàng viện Nghệ thuật xem những bức tranh và tượng nghệ thuật thiên nhiên của các nghệ nhân danh tiếng với những nét vẽ điêu luyện tuyệt vời. Những bức tượng như đang sống thực trong tranh nhìn mình với đôi mắt vui tươi thiện cảm.

Mới coi mà đã tới giờ chuẩn bị vào thăm Quốc Hội. Toán chúng tôi đi từ ngoài trạm đầu tiên cho đến khi vào toà nhà



Quốn hội cũng mất gần 25 phút vì vấn đề an ninh . Vào phòng đầu tiên là Đại sảnh cao không thể ngờ được, vì người hướng dẫn giới thiệu chiều cao của vòm tòa nhà cao đến nỗi có thể đem cả tượng Nữ Thần Tự Do vào trong phòng này mà không đụng trần nhà. Thế mới biết cái trần cao đến cỡ nào. Nhưng khi nhìn thì thấy không cao lắm, vì nhìn thẳng từ dưới lên. Sang phòng kế bên có một câu chuyện lịch sử. Một người ngồi bên phía trái cách xa cả trăm mét mà có thể nghe được một người bên phải nói nhỏ. vừa đủ cho mình nghe. Nhưng nhờ sự kiến trúc có góc cạnh của tường nhà và vị trí của trần nhà đã làm cho âm thanh dội qua lại nhiều lần và phía bên kia nghe được, tưởng như mình đang nghe lóm. Thành ra cả hai phía đều nghe lẫn được nhau mà nghĩ chỉ có một mình nghe “lén” được mà thôi.

Sau đó đi thăm các phòng họp nhỏ ngày xưa khi toàn liên bang mới chỉ có số ít đại diện cho 13 Tiểu Bang đầu tiên. Nay chỉ còn là địa điểm thăm viếng lịch sử .

Sau khi thăm toà nhà Quốc Hội, BTC dự trù đi thăm các đài kỷ niệm chiến tranh WW2, VietNam, Korea, và Tổng thống Abraham Lilcon.

Xe di chuyển theo từng đợt từ Toà nhà Quốc Hội sang con đường bên cạnh White House để sau đó mọi người đi bộ đến các Đài Kỷ niệm và tập họp khoảng 5:00PM lên xe cạnh đài kỷ niệm chiến tranh Korea.

Đã lâu chưa đến khu vực này, giờ trở lại đã thấy hoàn toàn đổi mới, kang trang tráng lệ, đẹp hơn với Đài kỷ niệm WW2 vĩ đại vừa mới khánh thành, chiến tranh là chết chóc là kỷ niệm đau thương, nhưng cũng qua chiến tranh con người mới tiến tới hoà bình . Sự hy sinh của những người nằm

xuống không vô ích, cũng không đi vào quên lãng, vì chính nhờ sự hy sinh của họ mà mình được hưởng TỰ DO hiện tại.

Dạo một mình qua khu Bức tường ghi danh hơn 58 ngàn Cựu Chiên Binh tử trận tại VN, trong khi đất nước VN vẫn chưa có Tự Do, đã làm người ngắm bức tường cảm thạch bồi hồi nhớ về quê hương, mong một ngày Tự Do Hạnh Phúc thực sự trên đất nước VN thân yêu.

Phải leo theo biết bao bậc cấp mới tới Đài kỷ niệm TT Abraham Lilcon. Bức tượng của vị TT đầu tiên ngồi đó và nhìn ngắm đất nước và con người Hoa Kỳ đang dần dần và hướng dẫn Thế giới vào con đường Tự Do và nhân quyền cho các nước và dân tộc.

Cuối cùng là Đài kỷ niệm cuộc chiến Triều Tiên với cảnh các chiến sĩ Hoa kỳ đang hành quân trong mưa tuyết lạnh lẽo để ngăn chặn làn sóng Công sản từ Bắc Triều Tiên .

Thăm viếng các Đài tưởng niệm, chúng ta không khỏi ghen ngào thương xót cho các chiến sĩ vị quốc vong thân QLVNCH, an nghỉ rải rác trên khắp đất nước Miền Nam Việt nam, nay đã bị đào xới, tàn phá hoặc xâm chiếm làm nhà cửa và các cơ xưởng .

Một ngày đã qua, chuẩn bị cho ngày mai khai mạc ĐAI HỘI XIV.

Thứ bảy 7 tháng 8 năm 2004 tại Fairfax Government Center

Từ sáng sớm, các anh chị trong ban ảm thực đã đến thật sớm để chuẩn bị.

Nấu ca-fê, mang nước uống, bánh Donnut cho buổi sáng do NT Huyện K19 và Nguyễn Văn A K28 phụ trách. Đây không phải là một việc dễ dàng vì chỉ có 2 người lo cho mấy trăm người về tham dự . Nguyên việc chuyên chở mang ra mang vô gần 600 cái donut, nước ngọt, vật dụng cũng đủ đổ mồ hôi rồi.

NT Nhấn K20 bao nhiêu ngày trước đã cùng NT Phú K22 và tôi chuẩn bị các tài liệu, in ấn sắp xếp thành từng tập chuyên chở từ thùng này qua thùng khác tới để phân phối Các Chị theo lời mời gọi với bộ áo dài đồng phục màu xanh quàng cổ thật nhã nhặn và xinh đẹp đã đến lo phần tiếp tân cùng những bảng tên in ấn công phu do NT Lê Văn Trang K10 và chúng tôi thực hiện

Xin cảm ơn Quý Chị đã làm đẹp cho Đại Hội mà chưa có dịp nào để cảm ơn .



Hơn 8:00AM các CSVSQ, phu nhân và các cháu TTNDH về tham dự từ các nơi bắt đầu đến. Ban Tiếp tân đã vui tươi chào đón, các CSVSQ gặp nhau mừng rỡ vì đã bao năm mới có dịp gặp lại. Các chị ở các nơi khác trong đồng phục áo dài như Bác Cali màu xanh, và Canada màu vàng ba sọc đỏ nổi bật trong những ngày Đại hội cũng tiếp tay phụ giúp tiếp tân. Xin cảm ơn các Chị vì tình Võ Bi, đã hỗ trợ hết lòng và giúp đỡ cho chúng tôi làm việc không lương qua bao năm tháng, cũng như đã tần tảo nuôi gia đình, chung thủy trong thời gian dài chồng bị “cải tạo” tù đầy .

Chương trình dự định bắt đầu nghi lễ lúc 9:00AM do đó BTC đã chuẩn bị tập dợt lại lần cuối toán Quân Quốc kỳ, chuẩn bị Nhạc Quốc Ca, Phút Mặc Niệm và các chi tiết trong buổi lễ khai mạc. Toán QQQ do NT Thạch K14 phụ trách đã tập dượt lại trước giờ khai mạc.

Sau 15 phút chuẩn bị để ổn định và tập dượt, để cho nghi lễ trang trọng chúng tôi đã điều hành bằng những tiếng hô Dự Lệnh và Động Lệnh thật lớn như đang ở Vũ đình Trường Lê Lợi ngày nào. Chương trình nghi Lễ khai mạc bằng nghi thức rước Quốc Quân Kỳ, và sau đó là phần chào Quốc Kỳ và cùng hát với tiếng nhạc Quốc Ca quen thuộc trong tâm mỗi người . Mọi người im lặng tưởng nhớ tới các chiến sĩ vị quốc vong thân, các CSVSQ đã ra đi trước chúng ta, và tất cả đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do trong tiếng kèn gọi hồn ai oán xúc động làm cho hai hàng lệ rơi xuống lúc nào chẳng biết .

Chương trình Nghi Lễ kết thúc bằng lời chào mừng của Trưởng BTC chào đón và cảm ơn sự hiện diện đông đảo của các CSVSQ, Quý chi, các cháu TTNDH đã về tham dự từ những nơi xa xôi ngàn dặm, từ những lục địa cách xa



cùng về tham dự Đại Hội trong tinh thần xây dựng một tập thể CSVQ/TVBQGVN xứng với danh xưng và truyền thống hào hùng bất khuất của trường Mẹ .

Chương trình Hội thảo, thuyết trình đã được mở đầu trong Hội trường chính sau Nghi Lễ. Hội trường kang trang, vĩ đái, kiến trúc tân kỳ, hệ thống âm thanh tuyệt hảo với những bàn ghế bành dành riêng cho chủ tọa và những hàng ghế bọc da sang trọng chạy theo hình cánh cung của một hội nghị quốc tế có tầm vóc quan trọng. Tôi đã đến thăm mấy lần, nhưng bây giờ thực sự mới cảm nhận được cái uy nghi và cao sang khi Đại Hội bắt đầu với Đại Gia Đình Võ Bị, đủ các lứa tuổi trong các Khoá về tham dự, có những NT, tuổi đời chồng chất mái tóc đã bạc trắng, vẫn vui tươi hơn hỡ, mừng rỡ tay bắt mặt mừng, dù một lần chưa hề biết nhau. Có những em út khí thế bừng bừng, sức sống tràn đầy, bàn tay rắn rỏi cùng với đàn anh hòa nhịp thở trong từng giờ phút sôi nổi của Đại Hội. Có mặt trong những ngày Đại hội, mới thấy cái sức mạnh vô song thể hiện được bằng Tình Tự Võ Bị, bằng Truyền Thống anh em bất diệt, bằng sự tương kính và quý mến lẫn nhau. Trong cái khung cảnh tình tự này, cha, mẹ, con, cháu, từ thế hệ này qua thế hệ khác đã nhận thức được cái ý nghĩa **Cùng Chung Trách Nhiệm** mà Đại Hội đã đề ra.

BTC đã lần lượt giới thiệu thành viên, đại diện cũng như đơn vị các Liên Hội, Hội, Khoá, Tổng Hội về tham dự trong tiếng reo vui chào đón vang dội cả hội trường.

Tối phần giới thiệu các Chị và Đoàn Phụ nữ Lâm Viên Bắc Cali và Canada. Chị Đoàn trưởng Đoàn PNLV/Bắc cali trong chiếc áo màu thiên thanh, chị ĐT/ĐPNLV/Montreal Canada trong chiếc áo màu vàng ba sọc đỏ, đã làm nổi bật cái dáng

thanh tao và vẽ đẹp duyên dáng của phụ nữ VN. Đại Hội XIV kỳ này đã thu hút đông đảo giới trẻ TTNDH về tham dự. Tổng Đoàn đã tạo cơ hội cho tất cả các đoàn viên có cơ hội thảo luận và trao đổi về lãnh đạo chỉ huy. Sáng nay, trong phần trình bày của BCH/TH và TĐ/TTNDH đã qui tụ rất đông đảo TTNDH. Các cháu đã nhiệt liệt hưởng ứng trong những tràng vỗ tay bất tận.

Mở màn cho hai ngày hội thảo là những nụ cười, những cái bắt tay nồng nhiệt, sự phấn khởi của thế hệ trẻ và sự tham dự hào hứng của quý chị.

Đại diện cho BCH/TH, NT Nguyễn Nho K19, THT/nhiệm kỳ 2002- 2004, đã trình bày về các công tác, thành quả đã thực hiện trong hai năm qua, biểu dương tinh thần hăng say của TTNDH về sự thành công trong chiến dịch Cờ vàng trên toàn nước Mỹ và trên thế giới . NT THT cũng ghi nhận các đóng góp xuất của từng cá nhân trong 2 năm qua.

Ngoài những thuận lợi, BCH/TH cũng nêu lên những khó khăn trong sinh hoạt của các Hội, Khoá về nhân sự và mối quan hệ giữa các hội, các Khoá với nhau và giữa TH với Hội và Khoá.

Đại Hội đã diễn tiến và hội thảo trong tình tự Võ Bị. Chủ Toạ Đoàn đã tuần tự giải quyết các vấn đề. Những vấn đề quan trọng đều do Đại hội Đồng quyết định. Như quyết định để các chị và các cháu tham gia ban Chấp hành với các chức vụ không chỉ huy. Quyết định về mối tương quan với Tập Thể Cựu CSQLVNCH. Quyết định về việc thành lập Ủy Ban Điều Hợp Hoạt Động Giữa TH và TĐ/TTNDH. Tuy nhiên, nhiều lúc cũng tưởng chừng như bế tắc. Trường hợp đề cử và ứng cử viên THT. Cả ba người ứng cử và đề

cử đều rút tên ra khỏi danh sách đã tạo cho Chủ Toạ Đoàn khó khăn hầu như bế tắc. Cuối cùng, để giải quyết, NT Nguyễn Nho đã tuyên bố “*tránh cho cuộc bầu cử rơi vào tình trạng bất hợp pháp – vì cả ba người từ chối mà CTĐ vẫn phát phiếu cho bầu cả ba người – tôi xin chấp nhận tái nhiệm*”. Có những vấn đề không thể giải quyết ngay được, Chủ Toạ Đoàn đã ghi vào biên bản để tân BCH/TH và HĐTV nghiên cứu giải quyết”.

Như vừa trình bày, phần đề cử ứng viên Tổng Hội Trưởng là một vấn đề gay go, đã chiếm gần 3 giờ. Nhưng cuối cùng vì lợi ích chung, NT Nho K19 đã chấp nhận đề nghị bầu phiếu tín nhiệm của Đại Hội và được tín nhiệm với đa số tuyệt đối. Nhiệm vụ Chủ tịch Hội Đồng Tư Vấn cũng không kém phần gay go và chiếm nhiều thì giờ để cuối cùng NT Chấn K9 cũng đã chấp nhận để được Đại Hội tiếp tục tín nhiệm.

Phần góp ý, thuyết trình của hội Bắc Cali là CSVSQ Đức K22, trình bày trước tập thể về ý thức, vai trò và trách nhiệm của CSVSQ/TVBQGVN đối với quê hương đất nước Việt Nam thân yêu, trong khi lưu vong nơi đất khách quê người. Để không quên trách nhiệm đóng góp, xây dựng, tranh đấu cho một quê hương Việt Nam Tự Do Dân Chủ, Đại Hội đã đồng ý cho Tân BCH/TH nghiên cứu về vấn đề này.

Phần Nội Qui, BCH/TH đã trình bày là đã phổ biến văn thư đến cho các Hội và Khóa, để yêu cầu nghiên cứu và đề nghị những điểm cần thiết tu chỉnh Nội Qui cho thích hợp với sinh hoạt của TH cũng như của cộng đồng Người Việt tị nạn CS. Nhưng cho đến giờ phút chót, BCH/TH không nhận được bất cứ một văn bản dự thảo tu chỉnh Nội Qui nào gửi về cho BCH/TH hay HĐTV. Chủ toạ Đoàn đã ghi nhận để

tân BCH/TH nghiên cứu, chuẩn bị và trình bày trong Đại Hội XV.

Thời gian hai ngày Đại Hội sao thấy lâu mà lại qua mau. Lâu vì mong cho tới, mau vì tới rồi lại qua quá nhanh, bận rộn tới tấp mắt mũi với bao công việc, tổ chức, sắp xếp điều hành, hướng dẫn, phối hợp, và thực hiện cũng như điều khiển chương trình trong thời gian Đại Hội như là một giấc mơ tưởng chừng như không thể nào thực hiện được vì quá thiếu thốn nhân sự. Nhưng nhờ sự cố gắng của những người nhiệt tâm, thiện chí, làm hết việc này sang việc khác, chạy hết chỗ này đến chỗ kia để lo toan công việc chung. Phải thú nhận sức con người có giới hạn nhưng nhiệt tâm và thiện chí của con người đã giúp vượt qua bao trở ngại khó khăn.

Cho tới cuối cùng là Dạ Tiệc. Địa điểm, giá cả, BTC đã liên lạc thường xuyên để cập nhật số người tham dự. Dự định tổng kết một tuần trước ngày Dạ tiệc để tiện việc đặt nhà hàng, thanh toán tiền, sắp chỗ ngồi. Nhưng cho tới giờ phút trong hai ngày Đại Hội cũng như trước giờ khai mạc dạ tiệc vẫn còn người đến ghi danh.

BTC ai cũng bận rộn với công tác của mình, vì không có người và thì giờ lo sắp xếp chỗ ngồi do đó tôi lại phải kiêm luôn. Tối thứ sáu sau khi lo cho ngày Du lịch, về nhà tôi đã mời được NT Thuyền K16, NT Tiên K12 cùng hai vị phu nhân đến giúp tôi trong việc phân chia sắp xếp chỗ ngồi Dạ Tiệc. Chúng tôi cùng làm việc với nhau cho tới 2 giờ sáng mới tạm xong. Tôi có bản viết tay phân chia theo bàn, cần phải đánh máy và in ra nhiều bản. Đêm hôm sau thứ bảy, tôi nhờ Anh Bồng K31 đang ở nhà giúp tôi điều chỉnh và đánh máy, nhưng vì lý do kỹ thuật tất cả công lao sau một đêm thư bảy thức trắng đều bị lẫn lộn không thể sửa chữa được. Thế là phải kiểm thì giờ làm lại

.Nhưng vì số ghi danh tham dự vẫn còn rải rác cho tới chiều Chúa nhật và theo yêu cầu của người tham dự, tôi đã cố gắng về nhà lúc 4:00pm để sắp xếp lại. Đến 6:30pm nghe điện thoại NT Tiên hối sắp tới giờ khai mạc . Tôi vội vã in thành danh sách phân chia theo bàn vừa được cập nhật . Ba chân bốn cẳng, hối bà xã tôi chuẩn bị ra địa điểm Dạ tiệc . Đến đó khoảng 7:00pm mọi người đã đến thật đông đang dùng thức ăn tkhai vị nhâm nhi bia rược bên ngoài hành lang . Tôi giao hết danh sách cho quý Chị tiếp tân và đứng đó giải quyết các trở ngại . Nhất là một vài người tới lúc đó mới ghi danh thật là một điều khó khăn vô cùng .

Sau khi giải quyết tương đối việc phân phối vé có ghi vị trí chỗ ngồi . Tôi liên lạc với Captain của nhà hàng, họ cho biết đã quá trễ. Tôi lại phải yêu cầu Nhà hàng cho mở các cửa để chương trình không bị quá giờ thêm tốn phí, và khoảng 20 phút sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi đã điều hành phần nghi Lễ Chào Quốc Kỳ và Mặc Niệm.

Sau phần nghi Lễ và phần đầu chương trình văn nghệ, tôi đã phải ra về vì quá mệt sau cả tuần lễ thức khuya dậy sớm . Ngủ một giấc cho thể xác đỡ mệt mỗi nhưng trong tâm tình thần vui mừng sung sướng vì Đại hội thành công đem niềm vui cho đại đa số tham dự, còn lưu luyến khi từ giả, gọi điện thoại khen ngợi hỏi han, những bức thư đầy tình tự vô bị nói về sự thành công của Đại Hội làm cho tôi quên hết bao mệt nhọc thể xác cũng như bao lo âu trong thời gian qua.

Một ngày Võ Bị là một đời Võ Bị: đo là điều mỗi người chúng ta hằng ghi nhớ và mãi mãi tâm niệm cho đến hơi thở cuối cùng.

Virginia 02 tháng 10 năm 2004

Vũ Xuân Đức K24

# ĐẠI HỘI VÕ BỊ KỲ THỨ XIV



*CSVSQ ĐÀO QUÍ HÙNG K26 THP/TH/CSVSQ/2002-2004*

*Ký Út ghi vội*

Địa điểm tổ chức Đại Hội tọa lạc tại toà nhà kiến trúc rất đẹp mắt, kang trang rộng rãi trong khu Government Center thuộc thành phố Fairfax. Ban Tổ Chức đã khéo léo mượn được phòng họp của các vị dân cử địa phương rất trang trọng với đầy đủ các tiện nghi về âm thanh và dụng cụ thuyết trình. Ngoài ra, các Đoàn TTNDH cũng nhóm họp tại một phòng hội khác cùng ngay trong trung tâm. Khi tôi bước vào phòng họp thì vừa lúc Ban Chấp Hành và Hội Đồng Tư Vấn đương nhiệm, NT Nguyễn Nho K19 và NT Nguyễn Văn Chấn K9 đang tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ 2002-2004. Trước đó theo chương trình, là phần chào mừng các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, tiếp theo là BCH/TH tường trình các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại Hội cũng được hai NT Lữ Lan K3 và NT Đỗ Ngọc Nhận K3 trình bày hai bài tham luận xúc tích liên quan đến những vấn đề thời sự, đặc biệt là nghị quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam nhằm tìm cách thao túng cộng đồng người Việt hải ngoại, biến chúng ta thành công cụ cho tập đoàn lãnh đạo của chúng, lợi dụng lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc của chúng ta. Quý NT diễn giả đã nêu ra vai trò và các việc phải làm của người Việt hải ngoại nhất là của Cựu SVSQ/TVB nói riêng để đối ứng với các âm mưu của chính quyền Cộng Sản. Để bắt đầu cho chương trình nghị sự trong hai ngày, Đại Hội đã đề cử một thành phần Chủ Tọa Đoàn gồm 8 người để điều hành cho phiên họp. Chủ tịch CTĐ là NT Trần Khắc Thuyên K16, điều hành có NT Trương Khương K19, thành viên gồm có NT Lê Văn Cừu K17 (Bắc Cali), NT Nguyễn Vĩnh Giám K19 (LH Âu Châu), NT Nguyễn Tri K22 (Montreal, Canada), NT Mai Vĩnh Phú K22, NT Trần Tuấn Ngọc K28 (Úc Châu) và NT Đào Quý Hùng K26, thư ký.

Vì hai ngày đại hội quá ngắn ngủi để bàn thảo, cho nên mỗi lần phát biểu được qui định thâu tóm trong vòng 3

phút trình bày ngắn gọn, hòa nhã và tránh gây xích mích. Mở đầu là phần tường trình và đề nghị của các đại biểu từ khắp nơi. Chị Nguyễn Bảo Cường K13, Đoàn Trưởng Đoàn Phụ Nữ lâm Viên, Bắc Cali và chị Nguyễn Tri K 22 ĐT/ĐPNLV, ở Montreal đã đưa nguyện vọng để kêu gọi các địa phương khác mau chóng thành lập đoàn Phụ Nữ Lâm Viên để lực lượng PNLV sớm trở nên hùng mạnh, hoạt động hữu hiệu hơn bên cạnh TH và TĐ/TTNDH. Đây là lần thứ nhì các chị trong đoàn PNLV tham dự Đại Hội VB, lần trước kỳ ĐH XIII năm 2002, đoàn PNLV Bắc Cali là đoàn thành lập tiên phong và ra mắt trước ĐH. Đại diện các hội VB địa phương lần lượt tường trình sinh hoạt và đóng góp các ý kiến đề nghị. Một đề nghị khá quan trọng là phần thuyết trình của NT Võ Văn Đức Khóa 22, Bắc Cali, muốn các Hội VB được phép tham dự vào các tổ chức chính trị tích cực hơn. Một đề nghị khác về việc nới rộng nội quy Tổng Hội để các chị và các cháu thế hệ hai có thể tham gia vào thành phần Ban Chấp Hành/TH, giúp cho việc điều hành của TH dễ dàng và phát triển mạnh mẽ hơn. Việc giúp đỡ các Thương Phế Binh VNCH còn kẹt lại tại quê nhà cũng được nêu lên. Đại Hội tạm ngưng vào lúc 12 giờ cho phần ăn trưa ngay tại lobby của trung tâm. Tuy là bữa ăn dã chiến nhưng khá ngon miệng và thịnh soạn nhờ bàn tay khéo léo và công lao của các chị trong Ban tổ chức, đây cũng là lúc các khóa có dịp trò chuyện hàn huyên, tiếng cười nói thật náo nhiệt. Đúng 1 giờ Đại Hội trở lại với phần đề cử và ứng cử cho các chức vụ trong ban chấp hành Tổng Hội của nhiệm kỳ 2004-2006. Duy nhất có NT Võ Nhẫn K20 đã giơ tay xin ứng cử vào chức Tổng Hội Trưởng. Sau đó NT Nguyễn Hoài Cát K17 đã đề cử NT Nguyễn Nho K19, tái nhiệm chức vụ THT. NT Nguyễn Văn Dục K17 cũng cùng một đề nghị nêu trên. NT Lê Huỳnh Hà K26 đề cử NT Đào Quý Hùng K26 ứng cử chức THT. Về phần Hội Đồng Tư Vấn,



NT Trần Khắc Thuyền K16, đề cử NT Nguyễn Văn Chấn K9, tái nhiệm chức Chủ Tịch. NT Trần Đình Ngọc K28, đề cử NT Nguyễn Đình Thọ K22 và NT Trần Văn Cẩn K18, đề cử NT Lữ Lan K3. Phần đề cử vào các chức vụ xong, Đại Hội tạm chấm dứt cho ngày thứ nhất và sẽ trở lại vào ngày hôm sau.

Sáng Chúa nhật ngày 8 tháng 8, sau phần café, trà bánh lót dạ, tất cả đã tụ họp để cùng chụp chung bức ảnh lưu niệm. Đến 9 giờ trở lại phòng họp cho phần quan trọng của Đại Hội. Mở đầu cho phần bầu cử là phần giới thiệu của các ứng cử viên. NT Võ Nhẫn K20, người trong ngày hôm qua đã tình nguyện ra ứng cử chức THT, tuyên bố xin rút lui vì tình trạng sức khỏe suy kém của chị Võ Nhẫn, nên cần dành nhiều thời giờ để chăm sóc cho chị. NT Nguyễn Nho K19 và Đào Quý Hùng K26 cũng xin rút tên. Sau đó, lần lượt các NT Nguyễn Văn Chấn K9, Nguyễn Văn Dục K17 và một số NT khác đã đề nghị và khuyến khích NT Nguyễn Nho tái ứng cử. Cuối cùng NT Nguyễn Nho đành phải nhận lời để cho tình trạng bỏ phiếu rơi vào tình trạng bất hợp lệ. Đại Hội đã tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm



NT Nguyễn Nho vào chức vụ THT nhiệm kỳ 2004-2006 với số phiếu 113 trên tổng số 127.

Sang đến phần bầu vị Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn, một lần nữa hai NT Nguyễn Văn Chấn và Nguyễn Đình Thọ lại xin rút tên. NT Lữ Lan không có mặt tại phòng họp nên đương nhiên không có trong danh sách ứng cử. Đại Hội vẫn tiến hành việc bầu cử. Kết quả NT Nguyễn Văn Chấn K9 tái đắc cử chức vụ Chủ Tịch HĐTV với số phiếu 88 trên tổng số 117. Theo đúng chương trình, kế tiếp là mục thảo luận đề nghị của các đại biểu từ ngày hôm trước. Tổng kết cho thấy Đại Hội đã đồng ý thay đổi nội quy để cải tiến tổ chức Ban Chấp Hành Tổng Hội, tạo dịp cho các chị và các cháu cùng tham gia trong công tác chung. Ngoài ra cũng tạo thêm cơ hội cho các hội VB địa phương dần thân tham dự tích cực hơn trong các hoạt động chính trị của người Việt quốc gia ở hải ngoại ngõ hầu giúp cho việc đứng đầu với nhà cầm quyền cộng sản được hữu hiệu hơn. Đại Hội cũng đã đồng ý và khuyến khích thi hành đúng mức điều 59 và 60 đối với các cựu SVSQ vi phạm những điều luật mà nội quy không cho phép.

Đại Hội đã cho phát hành một quyết nghị chung và tuyên đọc trong đêm dạ tiệc ra mắt tân BCH/TH và tân ĐT/TTNDH nhiệm kỳ 2004-2006.

Thời gian cứ mãi trôi qua mau chóng, mong rằng Đại Hội Võ Bị XV vào năm 2006 dù ở Houston Texas, Miami Florida hay ở đâu, quý NT, quý NB, quý anh chị em sẽ tụ họp xum vầy để gặp gỡ kiểm điểm xem ai mất ai còn và cố dành chút ít thời giờ hiếm quý còn lại cho anh em, cho bạn bè, cho nhau.

Ký Út

# NHỮNG NGÀY VUI K17 tham dự Đại Hội XIV

*Viết tặng các anh chị Ninh, Tiến & Lân*



Bạn chồng tôi rất nhiều, có người cùng xuất thân từ Võ Bị, có người cùng quân chủng Không Quân, có người thuộc các binh chủng khác, có người là bạn tù CS. Sau 75, cũng có người chỉ gặp nhau trong các buổi tiệc - cũng là bạn. Nhưng có tiếp xúc với nhau lâu ngày, cùng sống với nhau mới biết được tính tình mỗi người: “Đi xa mới biết đường dài. Sống lâu mới biết lòng người phải chăng”. Chuyến đi dự Đại Hội Võ Bị kỳ 14 lần này, cho tôi một bài học về tình người. Những người bạn cùng Võ Bị với chồng tôi làm tôi khâm phục. Mười hai ngày vui trôi qua thật nhanh. Hôm nay, ngồi viết bài này, một mình trong căn phòng vắng, những



kỷ niệm hiện về trong tôi. Tôi nhớ, tôi thương, tôi mến vô cùng những người bạn, đã dành cho đoàn lữ hành chúng tôi những cảm tình đặc biệt.

Anh chị Gia không đi cùng chuyến bay với chúng tôi, nhưng những chờ đợi, những mong mỏi, theo dõi bóng dáng anh chị, giống như con mong mẹ. Cặp trai tài, gái sắc này rất nhiệt tình, đứng đắn và rộng rãi, mà cũng là “ông bà bầu” trong đoàn lữ hành của chúng tôi. Không có anh chị Gia, chúng tôi như rấn mất đầu. Gặp được anh chị Gia vào ngày hôm sau, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi tới phi trường Baltimore Washington lúc 11g30 tối. Anh Tiến và vợ chồng anh Lân đón tại phi trường với 3 chiếc xe: riêng 2 chiếc thuê sẵn cho chúng tôi tiện dụng. Anh Nhật Tiến, người được xem như am tường đường đi nước bước ở Washington, đã đưa chúng tôi từ phi trường về motel mất 2 tiếng rưỡi. Gần 3 giờ sáng chúng tôi mới đến được motel, anh Lân đã thuê sẵn, vì anh Tiến dẫn đường đi lạc. Đây cũng là mở đầu cho một chuỗi đi lạc khi chúng tôi qua Canada, mà anh Ninh là thổ địa. Ở motel này quá xa với

chỗ họp văn nghệ, nên chúng tôi dời qua Marriott Hotel . Tại đây , phong cảnh đẹp , sang . Điều làm ai cũng thích là quá vui khi gặp rất nhiều anh em Võ Bị , kính niên trưởng , chào niên đệ và mây tao chi tổ cùng khóa ôm nhau cười ròn rã . Sau khi ổn định chỗ ở , 2 cặp một phòng , trưa hôm sau , anh Tiến dẫn đường chúng tôi tới Taste of Sài Gòn Restaurant . Địa điểm nhà hàng rất đặc biệt để thu hút khách vì nằm giữa các building hăng , xưởng , motel và shopping center . Chủ nhân nhà hàng : Hoàn , vợ anh Lâm vừa trẻ , đẹp , lịch duyệt , giỏi giang , lanh lẹ và hiếu khách .

Hoàn đã quán xuyên 2 restaurants và 1 deli , với sự phụ tá đắc lực của cô con gái rượu : Laurie , cánh tay mặt của anh chị Lâm , rất ngoan , rất dễ thương , đúng là “ telle mère , telle fille “ . Trước cửa nhà hàng là 1 cổng trồng ổ qua , bông vàng nhỏ chi chít . Bên ngoài restaurant , đặt những bàn có dù để khách ngồi vừa ăn vừa ngắm cảnh . Cảnh chung quanh là những chậu rau tía tô , húng , rau răm , giấp cá , ớt chỉ thiên , chỉ địa , chỉ ngang , chỉ dọc ; những chậu cà chua trái chín đỏ , thêm những chậu cà “dái dê” tím , non mơn mớn . Khách quá khâm phục tài trí , óc sáng tạo của chủ nhân là người VN , và họ thấy được cung cách của người VN qua chiếc áo dài của các waitress . Giờ lunch , khách Mỹ đông , không một bàn trống . Phải đợi một giờ sau , chúng tôi mới có chỗ ngồi , thưởng thức no nê với các món ăn Việt , Mỹ do Hoàn nấu , và sự phục vụ chu đáo của các nhân viên

Ngày 6/8 chúng tôi đi cùng phái đoàn do thế hệ 2 tổ chức : thăm quan các nơi , riêng tòa bạch ốc chỉ đứng hàng rào nhìn vào vườn hồng , không được vào bên trong , vì vấn đề an ninh . Chuyến đi dự Đại Hội kỳ 14 lần này , cho tôi biết được nhiều phong cảnh đẹp , biết được thủ phủ của Mỹ Quốc , hình ảnh , tượng đài của các vị tổng thống đã qua , viện bảo tàng , những đồ trang sức quý giá , trong đó có viên hột xoàn thật bự

đến vinh dự cho thế hệ 2 là cô Lữ Anh Thư đã được ông chủ tịch Dobriansky trao giải thưởng : Giải Tự Do và Dân Chủ ( freedom and Democracy Award ) vào trưa ngày 21 Tháng 7 / 04 . Cô là người đại diện ủy ban xây dựng tượng đài kỷ niệm nạn nhân CS của cộng đồng người Mỹ gốc Việt . Buổi lễ trao giải thưởng được diễn ra tại trụ sở “ Sáng hội truyền thông Hoa Kỳ “ tọa lạc trên đường Massachusetts , N.Y , trong tòa đại sảnh của Herritage Foundation . Đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân CS sẽ được xây dựng tại một công viên trong khu Quốc hội HK , và dự trù sẽ khánh thành vào đầu thu 2005 . Đây là một thành tích đáng kể của TTNDH đã thực hiện được .

Tối ngày 8 , buổi dạ tiệc khai mạc . Phần văn nghệ đêm Lâm Viên được mở màn với “Hội Trùng Dương “ của K 17 , Thật đẹp với 3 cô gái : Bắc , Trung , Nam và sự phụ họa của 4 người đồng phục trong chiếc áo dài xanh lông kéc , và một đoàn nam. Bản này càng sôi nổi hơn với một đoàn nữ thế hệ 1 , thế hệ 2 nối vòng tay trong đoạn cuối : “ Ba chị em là 3 miền...” làm cả hội trường vỗ tay dòn dã , camera bấm lia lịa . Sự thành công của chúng tôi nói lên sự đoàn kết của toàn ban , và sự nhiệt tình tập tành của ông bầu Gia . Màn đơn ca của chị Gia và chị Nghĩa cũng được tán thưởng nồng nhiệt làm K 17 cũng “ nở mũi”

Anh trưởng ban văn nghệ rất hài lòng với giọng ca của 2 chị , và khen ngợi ý kiến đặc biệt của anh Gia trong đoạn cuối của bài “ Hội Trùng Dương “. Ban nhạc với dàn âm thanh thật tuyệt cộng thêm sự điều khiển của anh trưởng ban văn nghệ đại hội , tuyển chọn giọng ca thật vững trước khi trình diễn , cũng không ngờ các bà lại có giọng hát điêu luyện như thế ! Thế hệ 2 lại càng náo nhiệt hơn , với bài đồng ca rất hay , gồm toàn các cháu vừa đẹp vừa duyên dáng . Các màn đơn ca của các khóa , rất có ý nghĩa , tôi nghĩ còn hay và đặc biệt như các ca sĩ thượng thặng

chiếu ngũ sắc . Chúng tôi cũng xem được bức tường đá đen , ghi tên 58,000 sĩ quan và binh sĩ Mỹ tử trận tại VN

Ngày 7/8 đại hội Võ bị được khai mạc long trọng với những nghi thức thường ngày. Lời chào mừng của NT Lâm duy Tiên K 12 , Trưởng Ban tổ chức Đại Hội kỳ 14. Buổi hội diễn ra trong bầu không khí thân mật , gồm các đề tài : Đường hướng sinh hoạt , tham luận tổ chức chính trị , các đề nghị của liên hội , các đề nghị tu chính nội quy , ứng cử , đề cử các chức vụ THT , chủ tịch HDTV .

Ngày 8/8 , các ứng viên tự giới thiệu và trình bày . Ông Nguyễn Nho K19 , Tổng Hội Trưởng nhiệm kỳ 2002-2004 , với những hoạt động tích cực , năng nổ , bất chấp mọi tị hiềm , chống đối của một số người , không làm ông lung lay ý chí xây dựng một tập thể VB vững mạnh , tham gia vào các sinh hoạt đấu tranh Tự Do , Dân Chủ , Nhân Quyền cho VN . Ông đã xúc động khi bày tỏ lòng mình trước những thử thách cam go mà ông đã vượt qua . Ông Tổng Hội Trưởng cũng nêu lên những thành tích đạt được , hỗ trợ cho thế hệ 2 để phát triển đoàn . Tất cả cử tọa đoàn hiểu được nỗi lòng của ông Nho và biết được những sinh hoạt của ông trong nhiệm kỳ qua , nên đã nhất quyết đồng ý bầu ông lưu nhiệm một kỳ nữa . Vào lúc 13 giờ , tân ban chấp hành ra mắt và trình bày chương trình , đường lối sinh hoạt mới . Phải nói thế hệ 2 hoạt động rất năng nổ : anh Trần Quốc Dũng , Lữ Anh Thư , Vũ Xuân Huy , Phương Thảo , Phong, Bảo ..... Đặc biệt nhất là cô Lữ Anh Thư đã vận động treo cờ vàng ở Maryland , vận động chính phủ Hoa Kỳ về nhân quyền ở VN .

Tối ngày 8 , buổi dạ tiệc khai mạc . Phần văn nghệ đêm Lâm Viên được mở màn với “Hội Trùng Dương “ của K 17 , Thật đẹp với 3 cô gái : Bắc , Trung , Nam và sự phụ họa của 4 người đồng phục trong chiếc áo dài xanh lông kéc , và một đoàn nam. Bản này càng sôi

nổi hơn với một đoàn nữ thế hệ 1 , thế hệ 2 nối vòng tay trong đoạn cuối : “ Ba chị em là 3 miền...” làm cả hội trường vỗ tay dòn dã , camera bấm lia lịa . Sự thành công của chúng tôi nói lên sự đoàn kết của toàn ban , và sự nhiệt tình tập tành của ông bầu Gia . Màn đơn ca của chị Gia và chị Nghĩa cũng được tán thưởng nồng nhiệt làm K 17 cũng “ nổ mủi”

Anh trưởng ban văn nghệ rất hài lòng với giọng ca của 2 chị , và khen ngợi ý kiến đặc biệt của anh Gia trong đoạn cuối của bài “ Hội Trưng Dương “. Ban nhạc với dàn âm thanh thật tuyệt , cộng thêm sự điều khiển của anh trưởng ban văn nghệ đại hội , tuyển chọn giọng ca thật vững trước khi trình diễn , cũng không ngờ các bà lại có giọng hát điêu luyện như thế ! Thế hệ 2 lại càng náo nhiệt hơn , với bài đồng ca rất hay , gồm toàn các cháu vừa đẹp vừa duyên dáng . Các màn đơn ca của các khóa , rất có ý nghĩa , tôi nghĩ còn hay và đặc biệt như các ca sĩ thượng thặng . Đặc biệt đại hội lần này là lần đầu tiên có dạ vũ . Các anh chị mê nhảy đầm khoái chí quá , thôi thì liên tù tù , bản nào cũng có mặt , kể cả các cháu TTNDH , khiến sàn nhảy chật cứng , và các ca sĩ Diễm Liên , Nguyễn Khang hát đến khàn cổ . Đây là ý kiến hay của ban tổ chức , có dạ vũ là có phần thu hút , hấp dẫn cho những kỳ đại hội kế tiếp .

Nói chung , đại hội VB kỳ 14 này hoàn toàn thành công về mọi mặt , ai nấy cũng hân hoan vui mừng . Các anh gặp được bạn bè xa gần về dự đại hội , thăm thiết tình vô bị , thân thương tình anh em . Chúng tôi được dự một buổi văn nghệ đặc sắc , biết được các cơ quan của chính quyền .... Với sự nhiệt tâm , nhiệt tình đoàn kết , anh em Võ Bị sẽ đánh tan được những bè phái cố tình phá đám , bôi nhọ danh dự võ bị . Sự góp mặt , tham gia đoàn kết , năng nổ của thế hệ 2 , gồm toàn con cháu Võ Bị , vừa giỏi giang , vừa nổi tiếng về văn hóa và quân sự , chắc chắn không để cho Võ Bị bị mai



một , mà trong tương lai , còn vững mạnh , và tiến bộ hơn nữa .

Riêng về đoàn lữ hành chúng tôi , chiều ngày thứ 7, chúng tôi được anh chị Lân thiết đãi 1 bữa thịnh soạn tại tư gia . Vợ chồng anh Tiến lo chuẩn bị bàn ghế .Nhìn anh Tiến khệ nệ khuân bàn ghế , nét mặt hớn hờ vui cười , tôi thầm nghĩ : “ Nghe các anh nói Nhật Tiến lặn sâu lắm mà hôm nay sao nhiệt tình thế ? “ Có lẽ sau những tháng năm dài bận bịu công việc , nay gặp lại bạn bè , tình cảm anh bùng sống dậy , mãnh liệt hơn , nên anh cười cười , nói nói luôn miệng . Dự buổi tiệc này, tôi thấy có gì ràng buộc anh em khóa 17 , thân thiết , thương yêu nhau khi cùng chung giòng máu Mẹ Võ Bị sinh ra . Những nàng dâu chúng tôi cũng thấy gần bó , chia sẻ ngọt bùi cùng nhau : anh chị Hồ từ Florida qua , anh chị Dục từ Philadelphia , anh chị Sung từ Oregon , anh chị Ninh từ Canada , anh chị Lân , anh chị Tiến thổ địa và một đoàn 16 người từ Cali đến . Đông, vui như chưa từng có được ! Thương làm sao nét mặt , nhớ làm sao giọng cười , tiếng nói ! Tôi như ngụp lặn trong biển tình thương , đến nỗi không biết ăn gì , uống gì . Đồ ăn nhiều quá , tình thương , tình bạn thì cao chất ngất !

Sau đêm văn nghệ , riêng về K 17 , một buổi họp không dự định tại phòng anh Sơ + Trang , phụ nữ K 17 đã vùng lên , làm một cuộc cách mạng áo quần thời trang , để biến các bà trên dưới lục tuần trẻ đi chực tuổi . Các đức lang quân nghe “ có lý “ , nên ngày hôm sau đã vui vẻ , khuyến khích các bà vợ đi shopping mua sắm . Anh chị Lân có công chờ đến khuya , đem hết các valise “ hát tuồng “ cùng các thứ không cần thiết về nhà chị để sáng mai “ gánh hát “ chúng tôi nhẹ gánh , thẳng đường đi Canada . Sáng hôm sau , có thêm cặp Ninh là 16 người , chúng tôi chia làm 2 xe . Anh Ninh đi trước dẫn đường . Các bản đồ anh Nghĩa dày công nghiên cứu chẳng ai đụng tới , vì nghĩ rằng Canada là

đất của thổ công Ninh . Vì ý y , và không dùng bản đồ nên từ biên giới Mỹ qua Canada, anh Ninh đã đưa đoàn chúng tôi về một nơi “ vô định”. Đi hoài, đi mãi vào con đường tối om , 2 bên đường cây cối cao chát ngất như vào khu rừng, không ngọn đèn đường , không một xe nào , ngoài 2 xe chúng tôi . Ai nấy đều hồi hộp , lo sợ. Hỏi anh Ninh , anh bình tĩnh, trả lời gọn lỏn: “ Ủ, hình như tao đi lạc “ Quanh quanh mấy tiếng đồng hồ sau , đến một khu toàn quán Bar , nhạc rập rình , đình tai nhức óc . Phần sợ , phần mệt , phần đói bụng . May thay , gần đó có quán hủ tiếu mì của người VN , chúng tôi tấp vào ăn uống no nê , rồi tìm motel ngủ . Mỗi cặp một phòng , vì chỉ có một giường . Phòng rất bẩn , hôi toàn mùi thuốc lá . Nhưng mệt mỗi quá , ai cũng trông tắm rửa ngã lưng . Tối hôm đó , có lẽ có động đất nhẹ 1 hoặc 2 chấm vì mỗi cặp 1 phòng , cứ tự tiện , tha hồ ôm nhau hôn hít , không ai dòm ngó . Sáng hôm sau, anh Trang vừa mở cửa phòng đã thấy 1 em Mỹ nặng cân mời “ ghé bên “ , anh ta hoảng sợ đóng cửa phòng thật kỹ . Hết anh Trang , đến chị Cát , không những nàng Mỹ mời mọc , mà còn vén áo để lộ cái rốn , với cái bụng đầy mỡ . Hết hồn , chị Cát chạy một mạch xuống office . Chị Nghĩa mặt mày tươi tỉnh , thành thật khai báo . Tôi nghe hứng chí đặt 1 bài thơ con cóc không theo một thể loại nào để tặng chị Nghĩa :

Sau bao đêm chung phòng  
Hai cặp một giường king ( size )  
Cựa quậy sợ bạn thấy  
Đành giả vờ ngủ say !

Nhưng :

Đêm nay sung sướng quá !  
Mỗi cặp một phòng hôi (mùi thuốc lá)  
Thoải mái quá anh ơi !  
Mừng thầm như mới cưới  
Ngập ngừng em khẽ bảo :  
“ Giường chồng “ anh muốn không ?

Tưởng đâu anh mừng rỡ  
Ngờ đâu, anh ngáy khò  
Mộng tan lành mây khói  
Em cũng ngáy khò luôn !

Chúng tôi tiếp tục lên đường đến thác Niagara .  
Lúc còn đi học , nghe tiếng thác Niagara , những tưởng  
chẳng bao giờ thấy được . Giờ đây thác Niagara hùng vĩ  
đang sừng sững trước mặt . Đẹp vô cùng tận ! Chúng  
tôi chia làm 2 toán . Một xe do anh Ninh lái trực chỉ về  
Quebec , còn một toán ở lại , mua vé xuống tàu chạy  
vòng quanh thác , hưởng được cảm giác của tiếng thác  
đổ dội trên đầu , trên người , khi đã được phát mỗi  
người một chiếc áo mưa . Chúng tôi  
còn được ngắm nhìn thác về ban đêm , với muôn ánh  
đèn màu rực rỡ . Sáng hôm sau toán chúng tôi do pilot  
Diệm và co-pilot Thanh lái thẳng về nhà anh Ninh . Chị  
Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng thức ăn cho chúng tôi, món  
lẩu dê và nem nướng ; anh Ninh thì lo chỗ ngủ cho  
chúng tôi. Bản tính của vợ chồng anh Ninh là rất nhiệt  
tình với bạn bè . Chị Ninh còn soạn cho chị em chúng  
tôi một mớ quà. Anh Ninh quá sốt sắng , mời thầy về  
chữa chân đau cho chị Sơ . Mặc dù chân đau điếng , chị  
Sơ cũng ráng tập theo thầy nhẩy điệu 1,2,3.., còn bám  
huyết cho chị , khiến chị đau nghiến răng mà nước mắt  
đầm đìa ! Riêng chúng tôi được anh Lý trong toán tập  
dưỡng sinh như anh đã từng dạy cho người khác .

Anh Ninh tính tình rất năng động , nhưng giao  
cho anh lái xe thì thế nào cũng lạc đường . Nhiều lần  
lái xe đến nhà bà già vợ , lần nào cũng lạc . Tối hôm  
đó anh rủ chúng tôi đi Casino , dặn dò kỹ lưỡng : không  
được mặc quần jean , không mặc short , không mang  
dép ..v.v.. vì luật của Casino . Ai nấy đều lấy làm lạ ,  
vì Casino là chỗ đánh bạc tự do mà sao có luật kỳ vậy  
? Nhưng rồi ai nấy đều thay áo quần đàng hoàng . Dẫn  
đầu không thấy , ảnh đưa chúng tôi vào một chỗ tối

om , đường đầy ổ gà nước đọng qua một đêm mưa !  
Thôi thì :

Đường trường ta cứ chạy ,  
Xe thuê ta cứ lái  
Chẳng biết đến hướng nào  
Nhe răng cười , Ninh nói :  
“*Hình như tao đi lạc !!*”

Mà lạc thật , loay hoay tìm đường đến được Casino . Vào đó , thiên hạ mặc đủ cách : hở lưng , hở rốn , short , dài đủ cả. Mới hay, anh Ninh chỉ nghe người ta nói thôi : hình như vậy ! Từ đây , xin anh Ninh nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của đoàn lữ hành K 17 và trân trọng đặt cho anh cái nickname “**Ninh hình như**” hay “**Ninh đi lạc**” . Chỉ có một lần , anh Ninh dẫn đường cho chúng tôi đến nhà thờ Saint Joseph là không lạc . Có lẽ , anh đã cầu nguyện với Thánh André . Nhà thờ được cất trên 1 đồi cao ; đứng đây ta có thể nhìn thấy cả thành phố Quebec. Thánh André được chôn nổi trong một quan tài toàn bằng đá cẩm thạch . Ngài rất linh thiêng , nhờ đức tin mãnh liệt , nhiều người cầu xin đã được khỏi bệnh . Bằng chứng là cả mấy trăm cây nạng được giử tại nhà thờ vì những người què đã được chữa khỏi , họ đã thành tâm quỳ lên lần những tầng cấp từ dưới đất lên đến đỉnh nhà thờ . Chị Sơ mặc dù chân đau nặng tưởng phải ngồi xe lăn , nhưng đến nhà thờ chị có thể bước lên xuống cả trăm bậc thêm và cầu nguyện , tuyệt nhiên chị không thấy chân đau , và tươi cười không mỗi một .

Chúng tôi chia tay anh chị Ninh vào sáng 13 tây thứ 6 . Ngày mà ai nghe cũng rợn ! Lại thêm ảnh hưởng của cơn bão nặng ở Florida , nên trời âm u , mưa lất phất . Tôi ôm chị Ninh , thân thiết như một người chị , không nói được 2 tiếng cảm ơn , mà cảm xúc dâng tràn . Quay qua anh Ninh , tôi định ôm anh từ giả , nhưng nhìn nét mặt tiêu tếu , hề hề của anh , tôi bật cười .....

Xe chạy tới biên giới về Mỹ , bịch nhỡn chị Ninh cho chưa kịp ăn thì bị tịch thu bỏ vào thùng rác . Tiếc cho bịch nhỡn thì ít mà thương cho tình chị Ninh thì nhiều . Chúng tôi phải chạy xe cẩn thận , vì đường mưa , lại vào thứ sáu 13 . Đến Maryland lúc 6 giờ chiều . Anh Lân đã chuẩn bị trước đón chúng tôi . Chúng tôi được ăn bữa cơm gia đình thật đậm ấm , đầy mùi vị quê hương .

Ở Quebec có vợ chồng anh Ninh , ở Maryland có vợ chồng anh Tiến , vợ chồng anh Lân đã cho chúng tôi sống những ngày thật vui vẻ thoải mái , thương yêu nhau như anh chị em một nhà . Tính tình anh Lân hiền lành , dễ cảm xúc . Không hiểu sao khi ra Võ Bị , anh đã chọn binh chủng biệt kích , thứ dữ mà khi nghe tên , VC phải khiếp vía ! Tự là " Lân đen " , nhưng sau bao năm sống ở Mỹ , nhờ vợ là Hoàn nuôi khéo , anh đã trở thành " Lân trắng " tự hồi nào ! Căn nhà xinh xắn là tổ ấm của cặp Lân Hoàn , rộn rịp , náo nhiệt ồn ào hẳn lên với đoàn lữ hành 14 người . Tại nơi đây ,tôi được Hoàn săn sóc , lo lắng , làm thức ăn riêng cho tôi : yogurt , pudding , bánh mì wheat để tôi ăn vì bị tiểu đường . Ly cà phê nóng hổi , anh Lân trao cho tôi hộp vài ngum buổi sáng , vị ngọt đắng trong cổ họng mà ấm lòng . Anh Lân còn chạy vội mua thuốc ho cho chị Nghĩa , khi cơn bệnh vừa ập tới . Tình cảm chân thật phát xuất tự đáy lòng . Cũng như ở Quebec , anh Ninh đã mời thầy về chữa chân đau cho chị Sơ , và phải bỏ bì thư cho thầy số tiền không ít . Tôi cảm phục những tấm lòng , những tấm lòng vì bạn , vì tình thương ; có tiền để gì mua được ! Mấy ngày ở Quebec , ở Maryland , vui quá là vui , bệnh tình như tan biến , ai cũng lên cân , vì đây ấp đồ ăn trong dạ dày , đây ấp tình thương trong trái tim . Khuya 14 , chúng tôi không ngủ được , vì Hoàn lục đục cả đêm , bật đèn sáng choang , thức chúng tôi dậy với mở quà chia cho từng người , chọc

phá chúng tôi cười đau cả bụng , cho đến 2 giờ sáng , lên phi trường trả xe để về Cali .

Mười hai giờ trôi qua với bao niềm vui . Chia tay anh chị Ninh vào buổi sáng , mưa lất phất . Chia tay anh chị Lân vào 3 giờ sáng còn mù sương . Cuộc vui nào rồi cũng tàn , nhưng tình thương thì không phai , mà còn đậm đà , thấm thiết hơn . Thật xúc động khi già từ ! Tự nhiên , tôi nhớ đến một bản nhạc : ...Mưa ướt lạnh trong đêm , đứng trên thềm ga vắng , hắt hiu ngọn đèn vàng , em tiễn anh ...Nhưng ở đây , em không tiễn anh , mà Lân Hoàn tiễn chúng tôi nơi trạm xe . Tôi tự đặt mình trong tư thế của nhân vật trong bản nhạc : tôi là người đi , Lân Hoàn là người tiễn , thấy quyến luyến khi chia tay , nhưng cảm nhận được niềm vui , niềm tự hào , vì có được những người bạn tốt . Tôi ôm 2 người , chẳng nói được lời nào , chỉ nhìn nhau .

Hẹn ngày cưới của cháu Laurie , đoàn lữ hành K 17 sẽ có mặt để dự lễ cưới , để gặp ông anh và cô em tôi: LÂN - HOÀN, để gặp lại cặp NHẬT TIẾN, chàng thâu khoán ốm teo mà dai sức và chúng tôi sẽ vượt biên giới Mỹ qua Canada để gặp lại cặp “*NINH hình như*”

Nhớ quá những ngày thật vui  
Thương quá những người là bạn.

Tháng 9/ 04  
Vợ Diễm K17